



ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัว เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่สอบ ได้บัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	๓๘	นายณรงค์ฤทธิ์ คุณะวัฒน์กุล	ลำดับที่ ๑ - ๔ มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒	๐๐๕	๓๙	นางสาวลักขณา จิตติพันธ์	
๓	๐๐๓	๔๑	นายกฤษกร จงจัดกลาง	
๔	๐๐๔	๔๒	นางสาวสุรีย์ สุทธี	
๕	๐๐๖	๔๓	นางสาวกนกอร พูนสง	

ในการนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกิจการยุติธรรมนี้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกิจการยุติธรรมนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๒.๔ ผู้ันั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานกิจการยุติธรรม หรือในตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับครั้งนี้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้น จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มสิทธิได้รับการจัดจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ ๑-๔ มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการจัดจ้าง ในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในวันที่จัดจ้างจะต้องไม่เป็น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจโท 

(พงษ์ธร ธีญญศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม